

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chiến dịch truyền thông bảo tồn rùa biển tại tỉnh Quảng Trị

Hưởng ứng **năm quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học 2010**, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kêu gọi các hành động bảo tồn rùa biển và nơi sinh sống của chúng cho cộng đồng, ngày 20 – 21 tháng 3 năm 2010, tại xã **Hải An, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị**, IUCN - Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, văn phòng tại Việt Nam phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị tổ chức chiến dịch truyền thông bảo tồn rùa biển.

Chiến dịch truyền thông được tổ chức qua việc kết hợp các hoạt động:

- Triển lãm hình ảnh, phim và tư liệu về rùa biển, tầm quan trọng của chúng với đa dạng sinh học biển với sự tham gia của những ngư dân đã được tập huấn, trở thành tình nguyện viên;
- Cuộc thi văn nghệ - thể thao về bảo tồn rùa biển cho các em học sinh phổ thông;
- Đạp xe tuyên truyền và phát thanh trên các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, bảng thông báo trong thôn xóm;
- Chiến dịch làm sạch bờ biển tại bãi biển Hải An, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của 400 học sinh trường Trung học Cơ sở Hải An, 100 ngư dân thuộc các xã dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị, tình nguyện viên chương trình giám sát bãi đẻ rùa biển và đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương;

Rùa biển là một trong những loài sinh vật lâu năm nhất trên trái đất. Chúng đã tồn tại gần 200 triệu năm, lâu hơn cả khủng long và đã thích nghi rất tốt với những biến đổi khí hậu. Ngày nay chỉ còn 7 loài rùa biển trên phạm vi toàn cầu, 5 loài trong số đó được tìm thấy ở các vùng biển Việt Nam, nhưng chúng cũng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Bảo vệ rùa biển ở Việt Nam được thể hiện trong Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 1989, Nghị định 48/CP và pháp luật quốc tế (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng – CITES). Hơn nữa, Việt Nam đã tham gia ký biên bản thoả thuận về bảo tồn và bảo vệ rùa biển tại khu vực Đông Nam Á tháng 9/1999,

và tham gia biên bản thoả thuận về bảo tồn và quản lý rùa biển và nơi sinh sống của chúng tại khu vực Ấn Độ Dương và Đông Nam Á tháng 7/2001. Tháng 3 năm 2004, Việt Nam phê duyệt *Kế hoạch Hành động Bảo tồn Rùa biển của Việt Nam đến năm 2010* với 70 hành động ưu tiên nhằm bảo vệ, bảo tồn và quản lý một nhóm động vật biển (rùa biển) và môi trường sống của chúng.

Quảng Trị là một tỉnh duyên hải miền Trung với 75 km bờ biển trong đó có 67,5 km bờ biển bãi ngang cát trắng thích hợp cho các loài rùa biển lên đẻ trứng. Đặc biệt vào năm 2005 - 2006 đã ghi nhận được sự xuất hiện của Rùa Da (một loài rùa biển đặc biệt quý hiếm tại Việt Nam) có trọng lượng rất lớn lên đẻ trứng ở vùng bờ biển xã Hải An, huyện Hải Lăng và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong.

“Việc bảo vệ các bãi đẻ của rùa biển chính là một trong những ưu tiên của IUCN trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển tại Việt Nam. Dải bờ biển Quảng Trị chính là một trong những khu vực ưu tiên bảo tồn nói trên và là nơi phát hiện loài rùa da có thể quay về đẻ trứng. IUCN đã bắt đầu có các hoạt động bảo tồn rùa biển và môi trường sống của chúng tại Quảng Trị từ năm 2007, và đã tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn bảo tồn và cứu hộ rùa biển và nâng cao nhận thức, ý thức về bảo tồn rùa biển nói riêng, bảo tồn biển nói chung cho hơn 500 ngư dân, giáo viên phổ thông và các cán bộ liên quan. Thành lập tổ tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ của rùa. Chiến dịch truyền thông lần này nhằm đưa thông điệp của chương trình tới đông đảo quần chúng” – bà Bùi Thị Thu Hiền, quản lý chương trình biển và tài nguyên ven bờ của IUCN cho biết.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động thuộc chương trình, đài truyền hình Quảng Trị được mời tham gia ghi hình các hoạt động nhằm phục vụ công tác truyền thông lâu dài. IUCN cùng với Chi cục bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Tỉnh Quảng Trị hy vọng, bãi biển sạch đẹp sau chiến dịch làm sạch bờ biển và các thông điệp truyền thông khi được truyền tải tới toàn thể cộng đồng dưới nhiều hình thức như trên sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng; và cùng với các kiến thức được trang bị, họ sẽ cùng bảo tồn rùa biển vì một đại dương cân bằng, xinh đẹp.

IUCN xin chân thành cảm ơn **Tổ chức U.S Fish and Wildlife Service** đã tài trợ và giúp đỡ IUCN và Quảng Trị trong nỗ lực bảo tồn rùa biển – đặc biệt là những con rùa da còn sót lại đến bờ biển Quảng Trị./.

Giới thiệu về IUCN

IUCN, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Quốc tế mong muốn giúp thế giới tìm ra những giải pháp thiết thực cho các thách thức môi trường và phát triển cấp bách nhất. IUCN hỗ trợ các nghiên cứu khoa học, quản lý các dự án trên khắp thế giới và làm cầu nối giữa chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các doanh nghiệp và cộng đồng để cùng nhau xây dựng và thực hiện chính sách, luật pháp và những thông lệ tốt nhất.

IUCN là mạng lưới môi trường toàn cầu lâu đời nhất và lớn nhất – một hiệp hội thành viên với hơn 1,000 Chính phủ, các tổ chức Phi Chính phủ (NGO) và gần 11,000 các nhà khoa học tình nguyện ở hơn 160 quốc gia.

Công việc của IUCN được hỗ trợ bởi hơn 1,000 nhân viên chuyên nghiệp ở 60 văn phòng và hàng trăm đối tác, NGO và khu vực tư nhân trên thế giới. Trụ sở chính của IUCN được đặt tại Gland, gần Geneva, Thụy Sĩ.

Việt Nam trở thành thành viên quốc gia của IUCN từ năm 1993. Cũng trong thời gian đó, IUCN thiết lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội. Chương trình IUCN hỗ trợ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, và đại diện các địa phương trong những nỗ lực về môi trường và phát triển bền vững.

Liên hệ phòng vấn:

Bà Bùi Thị Thu Hiền

Quản lý Chương trình biển và Tài nguyên vùng bờ

IUCN Việt Nam

Số 4/44 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84 4) - 37261575 / 37261576 (máy lẻ 123)

Fax: (+84 4) – 37261561

Di động: 0903217960

Email: hien.BUITHITHU@iucn.org